

สานสัมพันธ์สหกรณ์ไทย-ภูฏาน

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr. Sonam Norbu ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 3 พ.ค. และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และได้รับฟังถึงนโยบายในการกำกับดูแลสหกรณ์และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศไทย เนื่องจากสหกรณ์ในประเทศไทยเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์ และยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงาน ซึ่งรัฐบาลของประเทศภูฏานต้องการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในภูฏานโดยใช้รูปแบบสหกรณ์เข้ามาดำเนินการและส่งเสริมอาชีพให้

เกษตรกร ทางสหภาพยุโรปจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะผู้แทนจาก



กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่ง

ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรของไทยที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงศึกษาดูงานแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศภูฏานต่อไป

ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา จ.ราชบุรี กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศราชินี ของสหกรณ์แก้วเกษตร จำกัด จ.นครปฐม สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์ จ.ปทุมธานี จำกัด และ

สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งเดินทางไป จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงาน... สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนไรโลกพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด และกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ จ.เพชรบุรี

“กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ประโยชน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในปีที่กรมฯ มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง โคเนื้อ ไก่เนื้อ และไม้ผลต่างๆ โดยส่งเสริมให้สหกรณ์เข้ามารับซื้อผลผลิตจากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อขยายช่องทางด้านการตลาด ซึ่งรัฐบาลต้องการเห็นสหกรณ์การเกษตรเข้ามามีบทบาทในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งการนำคณะผู้แทนจากภูฏานไปดูงานสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ จะเน้นเรื่องบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการตลาดโดยกลไกสหกรณ์ และจะให้เห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบครบคลุมทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้แทนที่เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในครั้งนี้ จะได้นำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ กลับไปพัฒนาสหกรณ์ในภูฏานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.